

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 70,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน

วันที่: อังคาร 11 เมษายน 2560

ปีที่: 23

ฉบับที่: 5701

หน้า: 1 (บนขวา), 9

Col.Inch: 34.31

Ad Value: 34,310

PRValue (x3): 102,930

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: BIZคว้งงานใหม่กัมพูชา70ล้านแบ็กล็อกฟุ้ง350ล้านบุคถึงปี61

BIZ คว้งงานใหม่กัมพูชา 70 ล้าน

BIZคว้งงานใหม่กัมพูชา70ล้าน แบ็กล็อกฟุ้ง350ล้านบุคถึงปี61

“BIZ” รับข่าวดี คว้งงานใหม่เครื่องฉายรังสีให้โรงพยาบาลในกัมพูชา มูลค่า 70 ล้านบาท หนุนการขยายตลาด CLMV ในอนาคต ดันแบ็กล็อกฟุ้ง 350 ล้านบาท เล็งทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 61 พร้อมรุกประมูลงานภาครัฐและเอกชนต่อเนื่อง

นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลแ่มนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า บริษัทได้รับใบสั่งซื้อเครื่องฉายรังสีจากโรงพยาบาลในประเทศกัมพูชา มูลค่าสัญญา 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 70 ล้านบาท ทำให้มูลค่างานในมือ (Backlog) เพิ่มขึ้นเป็น 350 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทยอยรับรู้ไปถึงปี 2561

สำหรับภาพรวมตลาดเครื่องฉายรังสีมะเร็งในประเทศกัมพูชายังมีโอกาสในการเติบโตได้อีก โดยยังมีความต้องการเครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร

ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการที่บริษัทขยายตลาดไปยังประเทศกัมพูชาถือเป็นการขยายตลาดต่างประเทศในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา และเวียดนาม) เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ และกระจายความเสี่ยงการดำเนินธุรกิจ ทำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต

“เราสามารถปิดการขายเครื่องฉายรังสีมะเร็งให้กับทางโรงพยาบาลในประเทศกัมพูชาได้ภายในเวลาอันสั้น ในระยะเวลาประมาณ 4 เดือนเท่านั้น หลังจากที่เรได้รับแต่งตั้งจาก Varian Medical Systems Pacific, Inc. ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์และระบบซอฟต์แวร์สำหรับการรักษาโรคมะเร็งให้บริษัทเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการในประเทศกัมพูชา เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบเครื่องฉายรังสี (Radiotherapy Products) ผลิตภัณฑ์ระบบรังสีศัลยกรรม (Radiosurgery Product) และผลิตภัณฑ์สำหรับรังสีรักษาระยะใกล้ (Brachytherapy Products) และอุปกรณ์



สมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์

ประกอบอื่นๆ” นายสมพงษ์ กล่าว นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษารายจ่ายเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เนื่องจากประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยคาดว่าจะเห็นชัดเจนภายใน 3-5 ปีข้างหน้า (2562-2564) และบริษัทยังมีแผนที่จะจัดตั้งศูนย์มะเร็งภายใน 5 ปี เพื่อจะรองรับผู้ป่วยในอนาคต ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ในการดำเนินการ